

**ĐẢNG ỦY KHÔI
CÁC CƠ QUAN-DOANH NGHIỆP TỈNH
BAN TUYÊN GIÁO**

*

Số 111-CV/BTGĐUK
*Tuyên truyền tài liệu
Công đoàn Kiên Giang qua các kỳ Đại hội*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kiên Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc

Thực hiện Công văn số 1070-CV/BTGTU, ngày 15/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền tài liệu Công đoàn Kiên Giang qua các kỳ Đại hội. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khôi sao gửi Tài liệu tuyên truyền do Liên đoàn lao động tỉnh tổng hợp (*Kèm theo*).

Đề nghị các cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động và báo cáo kết quả lồng ghép vào báo cáo công tác xây dựng đảng gửi về Đảng ủy Khôi (*qua Văn phòng Đảng ủy Khôi*).

Nơi nhận

- Như kính gửi,
- Lưu BTG.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Trà My



CÔNG ĐOÀN KIÊN GIANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

Thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam, ngày 25/7/1977, Công đoàn Kiên Giang tiến hành Đại hội lần thứ nhất. Đây là Đại hội đầu tiên của phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn Kiên Giang sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, tổ chức Công đoàn hai miền Nam, Bắc đã được thống nhất.

* Đại hội lần thứ nhất, có 220 đại biểu chính thức thay mặt cho 6.000 đoàn viên Công đoàn và gần 30.000 lao động trong tỉnh. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết và tình hình nhiệm vụ của Công đoàn tỉnh nhà. Đại hội nhận định: Từ khi được giải phóng đến nay, công nhân, viên chức trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, chiến đấu, cần cù trong lao động, có bước chuyển biến mới và tiến bộ rõ rệt. Tuy còn gặp nhiều khó khăn trên một số mặt, nhưng phần lớn anh, chị em xác định được trách nhiệm nặng nề và hết sức vẻ vang của giai cấp công nhân, nên có những nỗ lực mới, lập được nhiều thành tích trong khôi phục kinh tế, phát triển sản xuất, góp phần xây dựng chính quyền cách mạng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự xã hội. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa I của Công đoàn Kiên Giang gồm 27 ủy viên; Ban Thường vụ gồm có 7 đồng chí; Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh là đồng chí Dương Tấn Phát, Phó Thư ký là đồng chí Nguyễn Thanh Tường.

* Đại hội II Công đoàn tỉnh khai mạc vào ngày 28/4/1981, có 250 đại biểu đại diện cho hơn 23.000 công nhân, viên chức và 17.555 đoàn viên Công đoàn về dự Đại hội. Đại hội thảo luận và nhất trí nhận định: “Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của Tổng Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân cùng với giai cấp nông dân và nhân dân lao động Kiên Giang đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, cùng với quân dân trong tỉnh giành nhiều thắng lợi lớn trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trong cải tạo quan hệ sản xuất, góp phần ổn định tư tưởng, đời sống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, đưa tỉnh nhà từng bước tiến lên”. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ II, Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh là đồng chí Nguyễn Thanh Tường, phó Thư ký là đồng chí Nguyễn Thị Việt Nhân.

* Đại hội III khai mạc vào ngày 28/8/1983 có 350 đại biểu thay mặt gần 22.000 đoàn viên Công đoàn và hơn 30.000 công nhân, viên chức về dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Võ Thị Liễu được bầu làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh, Phó Thư ký là đồng chí Nguyễn Thị Việt Nhân.

* Đại hội IV khai mạc ngày 27/7/1998. Đại hội có 230 đại biểu đại diện cho hơn 36.000 công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh về dự. Đây là Đại hội đầu tiên thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 33 đồng chí, trong đó có 9 đồng chí Thường vụ. Đồng chí Võ Thị Liễu được bầu lại làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh, phó Thư ký là đồng chí Nguyễn Thị Việt Nhân.

* Đại hội V khai mạc vào ngày 01/6/1993. Đại hội có 190 đại biểu đại diện cho 20.000 công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh về dự. Đại hội đã bầu ra Ban

Chấp hành gồm 27 đồng chí, trong đó có 09 đồng chí Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nhân được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Trần Minh Tâm được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

* Đại hội VI khai mạc vào ngày 24/7/1998. Đây là Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới của tổ chức Công đoàn Kiên Giang trong thời kỳ mới – thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong khối liên minh công nhân – nông dân – trí thức. Đại hội có 200 đại biểu đại diện cho hơn 27.000 công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh về dự. Tại Đại hội này, Công đoàn Kiên Giang vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng III do Chủ tịch nước trao tặng, ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Kiên Giang trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí, trong đó có 11 ủy viên Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nhân được bầu lại làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, phó Chủ tịch là đồng chí Trần Minh Tâm.

* Đại hội VII khai mạc vào ngày 19/5/2003. Đại hội có 250 đại biểu đại diện 30.274 đoàn viên trong tỉnh về dự. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 37 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Minh Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí Phù Nguyệt Lượng, Trần Thị Ái Nhân, Nguyễn Văn Quốc được bầu làm Phó Chủ tịch.

* Đại hội VIII khai mạc vào ngày 16/5/2008. Đại hội có 250 đại biểu đại diện 60.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh về dự. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 37 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Ái Nhân được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí Nguyễn Văn Quốc, Vũ Mạnh Thuấn được bầu làm Phó Chủ tịch.

* Đại hội IX khai mạc vào ngày 28/3/2013. Đại hội có 246 đại biểu đại diện 60.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh về dự. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 37 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Ái Nhân được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí Lê Minh Hải, Nguyễn Minh Dũng, Phạm Văn Đăng được bầu làm Phó Chủ tịch.

* Đại hội X khai mạc vào ngày 26/6/2018. Đại hội có 243 đại biểu đại diện 61.543 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh về dự. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 36 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Thanh Việt được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Phạm Văn Đăng được bầu làm Phó Chủ tịch.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổng hợp